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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังที่  63 
ของ 

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี  11 เมษายน 2568   ณ ห้องก่ิงเพชร โรงแรมเอเชีย  เลขท่ี 296 ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ือหุ้น 65 ราย และผูร้ับมอบฉันทะ 33 ราย รวมผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด จ านวน 98 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 
238,020,375 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.38 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัท่ี 14 มีนาคม 2568 บริษทั มีผูถ้ือหุ้นทั้งหมด 
945 คน ถือหุ้นรวมทั้งส้ินจ านวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมครั้ งน้ี มี 
คณะกรรมการบริษทั 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 84.62 (จ านวนกรรมการทั้งคณะ 13 ท่าน) และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วม 
ประชุมรวม 20 ท่าน ดงัน้ี คือ 

1. นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร        กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
         2.  นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร       กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางพรพรรณ ตนัอริยกุล       กรรมการและกรรมการรองผูจ้ดัการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นางออ้ยทิพย ์ เหราบตัย ์       กรรมการ และ กรรมการรองผูจ้ดัการ 
5. นายพลภทัร์  เตชะหรูวิจิตร       กรรมการ 
6. นางสาวภชัชา  เตชะหรูวิจิตร       กรรมการ 
7. นางฤชุกร สิริโยธิน        กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. ดร.โชติมา  พวัศิริ        กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  
9. นางสาวเกศริน  ผูพิ้พฒัน์หิรัญกุล     กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
10. พลเอกชาญชยั  ยศสุนทร       กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
11. นายดุสิต เสนาภู่พิทกัษ ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา-  

ค่าตอบแทน  
12.  นายธนา  วงศแ์สงนาค                     ผูต้รวจสอบภายใน 
13. นางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร             ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
14. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล        ผูส้อบบญัชี   บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

                    15. นางสาวหงสห์ยก วิมูลชาติ              ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
    16. นางสาวพรภินนัท ์สัญชาตเจตน์กุล  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
    17. นางสาวม่านฟ้า ยมรัมย ์                    ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

        18. นายกฤษฎางค ์นุตจรัส                     ท่ีปรึกษากฎหมาย    
        19. นางสาวสุดารัตน์  วิศนุวฒันากิจ      เลขานุการบริษทั 
        20. นายพชัรพล  เตชะหรูวจิิตร              ผูช่้วย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                                                                                                                                    

 

ทั้งน้ี  นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ได้กล่าว 
เปิดการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น.  หลงัจากนั้น กล่าวแนะน าคณะกรรมการทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม (กรรมการ 2 ท่านท่ีลาประชุมคือ 
นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร และ นายซี ยงสอ) ผู ้สอบบัญชีของบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมาย  ซ่ึงท า หน้าท่ีดูแลการประชุม 
เป็นพยานการออกเสียงลงมติในท่ีประชุม เพ่ือให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส  

ก่อนเขา้สู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร ประธานท่ีประชุม มอบให้นางสาว 
สุดารัตน์ วิศนุวฒันากิจ ไดช้ี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่ีประชุมรับทราบดงัน้ี 

1. ผูถ้ือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่โดยนบัคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง  



    AS-AGM63                                     - 2 -  

2. การมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้นบริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง 
เป็นส าคญั กรณีท่ีไม่มีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผูถ้ือหุ้นทุกประการ 

3. เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  
หากไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือ งดออกเสียง จะถอืว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทต์ามท่ี 
คณะกรรมการเสนอ  แต่หากมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผูถ้ือหุ้นแสดง ความเห็น 
ลงในบตัรลงคะแนน ซ่ึงบริษทัไดม้อบให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบตัรลงคะแนนให้ 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไปท าการรวมคะแนนเพ่ือหักออกจากคะแนนเสียงของผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมดก่อนการประกาศ 
ผลในท่ีประชุม 

4. การนบัผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2568 น้ี  แบ่งได ้3 
ประเภท คือ 
4.1  วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 
วาระท่ี 1,3, 5, และ 7 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีออกเสียง เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย และ 
บตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีงดออกเสียง 
4.2  วาระท่ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุม และ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระท่ี 6 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีออกเสียง 
เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียงและบตัรเสีย 
 4.3 วาระท่ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด ท่ีมาประชุม และ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระท่ี 8 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีออกเสียง 
เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียงและบตัรเสีย 

5. กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเข้ามาแลว้ ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ 
พร้อมลงลายมือช่ือและผลออกเสียง ให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั  

6. กรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งช่ือนามสกุล เพ่ือให้  
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดบ้นัทึกการจดัท ารายงานการประชุมไดถู้กตอ้ง 

               ทั้งน้ี ในระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระท่ี 5   เป็นวาระเลือกตั้ง 
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จะมีการออกเสียงลงคะแนน  
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดคดัคา้นวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานท่ีประชุม 
จึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามท่ีแถลงขา้งตน้  และได้เร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  62  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 62 ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2567 โดยมีการจดัท า 
รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ซ่ึงไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ 
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ ง ท่ี 62 ซ่ึงกรรมการเห็นว่า 
ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

                การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
                                     ลงคะแนน 

                    ประธานท่ีประชุมเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 62 ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี  11  เมษายน 2567  ซ่ึงไดมี้ 
การจดัส่งไปให้ท่านผูถ้ือหุ้นพิจารณาล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
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                    ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดแกไ้ข  เพ่ิมเติม รายงานการประชุมดงักล่าว 
                    ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้น รวมเป็นจ านวน 107 คน จ านวนหุ้น 238,090,398 หุ้น  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 62 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นดว้ย 238,090,398 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
       รวม 238,090,398 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

 
วาระท่ี 2.   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ของคณะกรรมการ 

                 ข้อ เท็จจริงและเหตุผล :  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2)  

                  ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงานของบริษทั 
และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2567  เพ่ือให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบ 

                  

 นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานท่ีประชุม รายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุม ซ่ึง 
นายสุรพลรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงปี 2567 นับแต่ประชุมครั้ งท่ีแลว้ เพ่ือให้ท่านผูถ้ือหุ้นรับทราบความคืบหนา้ 
ในกลุ่มโรงแรมเอเชีย จึงน าเสนอภาพสไลด์ประกอบการรายงาน ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวนัท่ี 28 มีนาคม 2568  ขอรายงานในท่ีประชุมให้ทราบว่า บริษทัและบริษทัย่อยท่ี 
ประกอบธุรกิจโรงแรมเอเชีย ราชเทวี โรงแรมเอเชียพทัยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต โรงแรมเอเชียชะอ าและ ศูนยก์ารคา้เซียร์ 
รังสิต ท่ีเป็นอาคารสูง หลงัจากเกิดเหตุในวนัรุ่งขึ้น บริษทัมอบให้วิศวกรผูเ้ช่ียวชาญโครงสร้าง ตรวจสอบทุกแห่ง ปรากฎว่าทุกแห่ง 
มิไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดว้ยมีโครงสร้างอาคาร มีความแข็งแรง มีเพียง ผนงักระเบ้ียง ปูนกระเทาะ ซ่ึงค่าใชจ้่าย 
ในการซ่อมแซมไม่มาก  นอกจากน้ี บริษทัท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงภยัในทรัพยสิ์นแต่ละแห่ง  มีวงเงินคุม้ครอง เหตุจาก 
แผ่นดินไหวทุกอาคารเพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ประกอบกบัมีวิศวกรท่ีเขา้มาตรวจสอบโครงสร้างประจ าปีอยู่แลว้ และ 
หน่วยงานภาครัฐไดแ้ก่ ส านกังานกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ไดข้อความร่วมมือผูป้ระกอบการตรวจสอบทุกอาคาร และ 
ให้ออกเอกสารติดไวท่ี้หนา้ตึก ทุกตึก ระบุว่า “อาคารสามารถใชง้านไดต้ามปกติ”  ให้เห็นไดใ้นท่ีสาธารณะ บุคคลสามารถเขา้มา ใน 
ตึกนั้นไดด้ว้ยความปลอดภยั  

2. รายงานการปรับปรุงอาคารโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ในปี 2566-7 ด้วยงบประมาณ 180 ลา้นบาท เป็น ส่วน Lobby  ชั้น  1 
งบปรับปรุงจ านวน 120 ลา้นบาท รวมถึงปรับปรุงห้องอาหาร  Rio และ ห้อง Amber ซ่ึงขณะน้ีเปิดให้บริการแลว้ และห้องจดัเลี้ยงชั้น 
3 งบปรับปรุงจ านวน 60 ลา้นบาท แสดงรูปภาพก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

ส าหรับปี 2568 บริษทัปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 1 ดา้นขา้งซอยพญานาค เป็นพ้ืนท่ีให้เช่า เป็นร้านคา้ ร้านอาหาร เปิดให้บริการแลว้ 
ได้แก่  ร้ าน  Fish Monger, Monty’s และ ท่ีก าลังจะ เ ปิดให้บ ริการ คื อ  Ramen Ozawa, The Chopsticks และ  ร้ าน  7-11 ท่ี  
คาดว่าจะเปิดเดือนพฤษภาคม 2568  รายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ีชั้น 1 จะมีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณตารางเมตรละ 1,000 บาท   

นอกจากน้ี ท่ีชั้น 4 ในอาคารโรงแรม ไดต้กลงกบัผูเ้ช่า Let’s  Relax  ซ่ึงบริษทัใชง้บประมาณ 8-9 ลา้นบาทในการตกแต่ง 
มีการติดตั้งลิฟทร์ะหว่างชั้น 1-4  แบ่งรายไดจ้ากธุรกิจนวด สปา  คาดว่าจะไดร้ับการตอบรับอย่างดี  และท่ีชั้น 2 ในส่วนทางเช่ือมกบั 
BTS จะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเดินรวมห้องจดัเลี้ยง คือห้องประกายเพชร ห้องปทุมวนั ท่ีเปิดให้บริการมานานให้มีความสวยงาม  
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ถดัมา เสนอรายรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ มาจากรายได้ห้องพกั ท่ีแสดงอตัราค่าห้องพกัในปี  2567 ถึงตน้ปี 2568  
เป็นรายไตรมาส ท่ีขยบัสูงขึ้น รวมถึงรายไดจ้ากห้องอาหารและห้องจดัเลี้ยง  หลงัจากท่ีไดมี้การปรับปรุงภายในอาคารโรงแรม   

3.  รายงานความคืบหน้าการขายท่ี Sunny Beach House เ ปิดเ ม่ือต้นปี 2567 ได้รับการตอบรับอย่างดีตลอดมาท า  
รายได้เดือนละ 2 ลา้นบาท รวมถึงการจดัพ้ืนท่ีสนามริมหาดใกล ้Sunny Beach เปิดเป็น Sunny Market  จดัเป็นซุ้มขายของ และ 
อาหารประมาณ 80 ซุ้ม ค่าเช่าซุ้มละ 1,500 บาทต่อวนั จดัในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาตแิละชาวไทยเขา้มา เช่น รัสเซีย 
ท่ีจะเข้ามาช่วงปลายปี ท่ีเ ป็นฤดู ท่องเ ท่ียว  ได้รับการตอบรับดี เ ช่นกัน  ทั้ ง น้ี  การจัดตลาด Sunny Market แต่ละครั้ งจะ 
ตอ้งค านึงถึงนกัท่องเท่ียวชาติใดท่ีจะเขา้มาดว้ย  

 ถดัมา เสนอกลยุทธ์การขายของโรงแรมเอเชียพทัยา ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดถึงปัจจุบนั เปรียบเทียบรายรับตั้งแต่ ปี 2562-2567 
ซ่ึงรายรับของโรงแรมเอเชียพัทยา จะลดลงช่วงโควิด ปี 2563-2565  และค่อยปรับสูงขึ้ นในปี 2566 มาถึงปี 2567 ซ่ึงรายรับ 
ท่ี สูงขึ้ นมาจากการขายของ Sunny Beach เ ป็นส าคัญ   นอกจากน้ี  ย ัง มีการปรับปรุงห้องพักแขกให้สวยงามทันสมัย 
และขณะน้ีอยู่ระหว่างเปลี่่ ยนระบบท่อให้เป็นของใหม่ทั้ งหมด ซ่ึงเป็นท่อน ้ าดี และท่อน ้ าท้ิงท่ีเปิดใช้งานมานานกว่า 40 ปี 
เพ่ือรองรับลูกคา้สามารถเพ่ิมรายรับ ไดใ้นอนาคต 

4.  รายงานการปรับปรุงห้องพกัของโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต จ านวน 82 ห้อง แลว้เสร็จในขณะน้ี ด้วยงบประมาณ 
การปรับปรุง 35 ลา้นบาท ส่วนระบบท่อยงัใช้งานได้ดีอยู่ และมีโครงการทยอยปรับปรุงห้องพกัส่วนท่ีเหลือ และด้วยท าเลท่ีตั้ง 
ของโรงแรม อยู่ปากทางเข้าของกรุงเทพ  ใกล้สนามบินดอนเมือง สะดวกเข้าถึงง่าย   ลูกค้าท่ีมาพักส่วนใหญ่เป็นลูกค้า 
ท่ีมาจดังานสัมมนาของหน่วยงานราชการภาครัฐ บริษทัประกนัภยัต่าง ๆ ท่ีมีสาขาต่างจงัหวดัเขา้มาประชุม มีห้องประชุมขนาดใหญ่ 
สามารถจุคนได้ 2,000 คน และหลังจากช่วงโควิด มีการปรับกลยุทธ์การขายจูงใจลูกค้าเอกชนท่ีต้องการจัดอีเว ้นท์ดัง เช่น 
การจดัประกวดนางสาวไทย ปทุมธานี เพ่ือส่งเสริมการขายอีกทางหน่ึง 

5.  รายงาน โรงแรม Quality Inn Long Beach ท่ีแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ปา 
เน่ืองจากโรงแรมตั้งอยู่ห่างไกลจากต าแหน่งไฟไหม ้ระยะห่าง  30-40 นาที (โดยทางรถยต)์ 

6.  รายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมของศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต แบ่งเป็น  
- The Hub   ได้ตกลงให้ รพ.แพทย์ รังสิต เช่าพ้ืนท่ีชั้น 3  เพ่ือบริการผู้ป่วยประกันสังคม วันละ 500 คน รวม 

ผู ้เ ก่ียวข้องวันละ 1200 คน ท่ีเข้ามาใช้พ้ืนท่ี 1000 ตารางเมตร ผลต่อเน่ือง ท าให้มีร้านค้าอื่น ๆ แสดงความ 
ประสงคข์อเปิดร้านคา้ในบริเวณใกลเ้คียง และจะเปิดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2568 

- ปรับปรุง Food Town  ศูนยอ์าหาร ท่ีชั้นล่างใตด้ินของ ZEER Rangsit  เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจาก 
ศูนย ์ไอที  

- ปี 2567 ได้ตกลงผูเ้ช่ารายใหญ่ตกลงใช้พ้ืนท่ี ชั้น 3-4 ประมาณ 6,000 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าตารางเมตรละ 200 บาท 
เพ่ือเป็นศูนยพ์ระเคร่ือง มีทั้งเป็นร้านคา้และเป็นโต๊ะตั้งขาย ไดร้ายรับค่าเช่าสูงขึ้น 

- การจดัพ้ืนท่ีเพ่ือท ากิจกรรมส าหรับเด็กประถม-มธัยมต้น เป็นสนามแข่งหุ่นยนต์ ROBOT REALM (เกมส์ หุ่นยนต์ 
เทคโนโลยี) รวมศูนยซ่์อม รวมทั้งการจดักิจกรรมอื่นของหน่วยงานภาครัฐ 
มีนายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู ้ถือหุ้น เสนอเราควรจัดพ้ืนท่ีสนามย่อยก่อนมีการจัดสนามแข่งจริง มีการตั้ งช่ือ 
สนามแข่งตามฤดุกาล  เพ่ือช่วยในการส่งเสริมการขายการใชพ้ื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 

         นอกจากน้ี ท่ีผ่านมาทางศูนยก์ารคา้เซียร์ ปรับกลยุทธ์การขาย ลดราคาค่าเช่าบางช่วง เพ่ือร้านคา้บางร้านอยู่ไดใ้ห้เหมาะสม 
กบัภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบนั  มีการจดัพ้ืนท่ี ชั้น 2  The Hub  เป็น Handy Hobby (ขายอุปกรณ์ประดิษฐ์ท าดว้ยมือ อุปกรณ์ซ่อม) และ 
Outdoor Camping ขายอุปกรณ์แคม้ป้ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม 

 หลงัจากนั้นแลว้ นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร ขอจบการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัให้ท่ีประชุมรับทราบ     
ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

                                ท่ีประชุมจึงรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2567 ท่ีผ่านมา 
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วาระท่ี 3.    พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
     ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึงก าหนดให้  บริษัทต้องจัด 

ท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการ ตรวจสอบ จากผูส้อบบญัชีแลว้ และ 
เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติั งบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567  ซ่ึงประกอบด้วย งบฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี  และ  ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของ  รายงานประจ าปี 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ :  ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

 

ประธานท่ีประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการ 
เงิน ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัย่อย ตามท่ีไดจ้ดัส่ง 
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ ส าหรับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัประจ าปี 2567 เปรียบเทียบกบัปี 2566  

สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2567   จากงบการเงินรวม ดงัน้ี 
                                                                                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท   

ผลการด าเนินงาน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
2567 2566 2567 2566 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 839.79 748.04 390.31 350.90 

   -ในประเทศ 743.47 651.61 - - 

   -ต่างประเทศ 96.32 96.43 - - 

รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ 435.32 440.44 - - 

   -ในประเทศ 401.05 406.53 - - 

   -ต่างประเทศ 34.27 33.91 - - 

 รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,275.11 1,188.48 390.31 350.90 

ตน้ทุนและบริการ 921.25 889.16 200.47 176.60 

ก าไรขั้นตน้ 353.86 299.32 189.83 174.30 

รายไดอ้ื่น 77.12 72.44 52.80 45.44 

ตน้ทุนจดัจ าหน่ายและบริหาร 295.66 256.18 130.07 112.60 

ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น 0.00 52.05 - - 

ก าไรจากการด าเนินงาน 135.31 63.52 112.56 107.14 

ตน้ทุนทางการเงิน 138.91 149.30 46.53 50.54 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (TFRS 9) 6.31 (7.96) 0.03 - 

รายไดภ้าษีเงินได ้ (4.32) (17.25) 2.83 (1.95) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่) -5.59 -60.57 63.16 58.55 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.17 0.20 0.18 
ฐานะการเงิน     

สินทรัพยร์วม 10,140.75 10,212.39 4,420.12 4,286.94 
หน้ีสินรวม 4,131.99 4,181.55 1,634.91 1,514.68 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 6,008.76 6,049.84 2,785.21 2,772.26 
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             จากงบก าไรขาดทุนรวมบริษทัและบริษทัย่อย 

                ในปี 2567 มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจเท่ากับ 1,275.11 ล้านบาท ปีน้ีรายได้รวมเพ่ิมขึ้น 86.63 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
ธุรกิจโรงแรม มีรายไดร้วม 839.79 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 91.75 ลา้นบาท เป็นรายไดก้ลุ่มโรงแรมในประเทศ 743.47 ลา้นบาท  
เ พ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 91.86 ล้านบาท ส่วนโรงแรมต่า งประทศมีรายได้   96.32 ล้านบาทใกล้เคี ยงกับปีก่อน  ส าหรับ 
ธุรกิจให้เช่าและบริการ ในปี 2567 มีรายได้รวม 435.32 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 5.12 ลา้นบาท แบ่งเป็น รายได้ค่าเช่าในประเทศ 
401.05 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 5.48 ลา้นบาท  และรายไดค้่าเช่าท่ีต่างประเทศ  34.27 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน  
                 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรขั้นตน้ 353.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร 28% รายไดอ้ื่นจ านวน 77.12 ลา้นบาท ปีน้ีเพ่ิมขึ้น 
4.68 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า ค่าไฟฟ้า รายไดค้่าจอดรถ  
                 ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและบริหารรวม 295.66 ลา้นบาท ลดลง 12.57 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุนจดัจ าหน่าย 86.75 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้ น 19 ล้านบาท เป็นค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายส้ินเปลืองส าหรับลูกค้าเพ่ิมขึ้ นตามรายได้ท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้ น  ส่วนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร 189.12 ลา้นบาท ปีน้ีเพ่ิมขึ้น 19.95 ลา้นบาท เป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบ้ืยประกนัภยั และค่าใชจ้่ายประชาสัมพนัธ์ 
                 ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นลดลงทั้งจ านวน จ านวน 52.05 ลา้นบาท  เน่ืองจากในปีก่อนเกิดผลขาดทุนจากการตี 
ราคาอาคาร (อาคารดาร์เลย ์ - สปาโฮเต็ล) ส าหรับปีน้ีมีการตีราคาท่ีดินของบริษทัย่อย (Quality Inn) มีก าไรจ านวน 14.2 ลา้นบาท 
จะแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
                  บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 135.31 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 71.79 ลา้นบาท และมีตน้ทุนทางการเงิน 
138.91 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 10.39 ลา้นบาท  ท าให้มีผลประกอบการของกลุ่มบริษทัในปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากบั  5.59 
ลา้นบาท  ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 60.56 ลา้นบาท ปีน้ีผลขาดทุนลดลง 54.98 ลา้นบาท มีขาดทุนต่อหุ้น 0.01 บาท ปีก่อนมีขาดทุนต่อหุ้น 
0.17 บาท 

                    ดา้นฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  เทียบกบั 31 ธนัวาคม 
2566  คือ 

ดา้นสินทรัพย ์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2567 เท่ากบั 10,140.75 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2566 ปีน้ีสินทรัพยร์วมลดลง 
90.63 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  สินทรัพยห์มุนเวียน 223.60 ลา้นบาท ปีน้ีลดลงจากปีก่อน 81 ลา้นบาท เน่ืองจากมีรายการเงินสดและ 
เทียบเท่าเงินสดลดลง 48.20 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ลดลง 34.76 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 9,917.15 ลา้นบาท ปีน้ีลดลงจาก 
ปีก่อน 9.63 ลา้นบาท เน่ืองจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 13.07 ลา้นบาท และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ลดลง  17.03 ลา้นบาท 
และเงินมดัจ าค่าซ้ือทรัพยสิ์นลดลง 3.9 ลา้นบาท  

ดา้นหน้ีสิน บริษทัหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2567 เท่ากบั 4,131.99 ลา้นบาท ปีน้ีลดลง 49.55 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน้ีสิน- 
หมุนเวียน 406.55 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 28.85 ลา้นบาท มาจากรายการเบิกเกินบญัชีลดลง 55.94 ลา้นบาท เงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 
ท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลง 12.24 ลา้นบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,725.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 20.7 ลา้นบาท เป็นรายการ 
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีลดลง 466.89 ลา้นบาท  และรายการหุ้นกูเ้พ่ิมขึ้น 475.81 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 เท่ากบั 6,008.76 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2566 ส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงจากปี 
2566 เท่ากบั  41.08 ลา้นบาท 

ถดัมา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินรายงานผลประกอบการของบริษทั ประจ าปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
เอเชียโฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) –โรงแรมเอเชีย ราชเทว ีรายไดจ้ากการประกอบการ 390.31 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 39.41 ลา้นบาท 
บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 189.83 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ 48.6% ปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 15.53 ลา้นบาท  และมีรายไดอ้ื่น 52.8 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7.36 ลา้นบาท เป็นค่าบริการท่ีจอดรถ และค่าเช่า ค่าไฟฟ้า   ตน้ทุนจดัจ าหน่ายและบริหารรวม 130.07 ลา้นบาท 
ปีน้ีเพ่ิมขึ้น 17.47 ลา้นบาท โดยเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 39.05 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 28.17 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ค่านายหนา้ 
และวสัดุส้ินเปลืองของใชส้ าหรับลูกคา้  ส่วนค่าใชจ้่ายการบริหาร  80.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.31 ลา้นบาท ไดแ้ก่ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม  
ท่ีเพ่ิมขึ้น ในปีน้ีบริษทัมีก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 112.56 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 5.42 ลา้นบาท  ตน้ทุนทางการเงิน 46.53 
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ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.0 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 63.16 ลา้นบาท ปีก่อนมีก าไรสุทธิ  58.55 ลา้นบาท ผลประกอบ 
การดีขึ้น 4.61 ลา้นบาท ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท ปีก่อนมีก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท โดยมีอตัราการเขา้พกัเฉลี่ยปีน้ี 91.59%  
และอตัราค่าห้องพกัเฉลี่ย ปีน้ีเท่ากบั 1,478 บาท    

                      ดา้นฐานะการเงินของบริษทั จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  เทียบกบั 31 ธนัวาคม 2566 คือ 
บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2567 เท่ากบั 4,420.12 ลา้นบาท ปีก่อน 4,286.94 ลา้นบาท ปีน้ีสินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้น 

133.17 ลา้นบาท มาจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้น 43.53 ลา้นบาท เป็นรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น 5 ลา้นบาท และ 
ลูกหน้ีบริษทัในเครือเพ่ิมขึ้น 38.65 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,340.73 ลา้นบาท ปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 89.64 ลา้นบาท คือ 
รายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 95.6 ลา้นบาท เน่ืองจากในปีน้ีมีรายการโอนงานปรับปรุงห้องจดัเลี้ยงชั้น 3 และชั้น 1 
ห้องอาหารและลอ้บบ้ี ส่วนเงินมดัจ าซ้ือทรัพยสิ์นลดลง 4.55 ลา้นบาท    

บริษทัหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2567 เท่ากบั 1,634.91 ลา้นบาท ปีน้ีลดลงจากปีก่อน 120.23 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
หน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลง 203.97 ลา้นบาท คือ รายการเบิกเงินเกินบญัชีลดลง 57.65 ลา้นบาท รายการหน้ีสินสถาบนัการเงินท่ีครบ 
ก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลง 9.64 ลา้นบาท  และเงินกูยื้มระยะสั้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งลดลง 146.87 ลา้นบาท   หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
1,499.28 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 324.58 ลา้นบาท  เป็นรายการหุ้นกูเ้พ่ิมขึ้น 475.81 ลา้นบาท หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึ้น 10 
ลา้นบาท ส่วนเงินกูส้ถาบนัการเงินลดลง 159.52 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ ส้ินปี 2567  เท่ากบั 2,785.21 ลา้นบาท ปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 12.94 ลา้นบาท  
                   หลงัจากนางสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินไดร้ายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินจาก 
งบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมบริษทัย่อยแลว้  มีผูถ้ือหุ้นสอบถาม ดงัน้ี 
นส.บุษกร งามพสุธาดล ผูถื้อหุ้น สอบถาม จากวาระท่ี 2 เน่ืองจากบริษทัมีทรัพยสินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรายงานประจ า 
ปี  2025 มีสัดส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัมาก  บริษทัมีนโยบายการบริหารการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร และยงัไม่มีการรายงานการ 
ด าเนินงานของโรงแรมราชพฤกษ ์เชียงใหม่  จึงขอความชดัเจนจากฝ่ายบริหาร 
นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า เร่ืองการรายงานของโรงแรมราชพฤกษ ์ รายไดข้องโรงแรมราชพฤกษ์ 
ไดร้วมในรายงานน้ีแลว้ และเน่่ืองจากมีห้องพกัเพียง 30 กว่าหอ้ง มีรายไดท่ี้เกิดขึ้นสม ่าเสมอ และไดมี้การปรบัปรุงไป เม่ือปีท่ีแลว้ 
ซ่ึงไดร้ายงานในการประชุมครั้ งท่ีแลว้  จึงมิไดมี้การรายงานเพ่ิมเติมในครั้ งน้ี  ส่วนการลงทุนต่างประเทศท่ีสหรัฐอเมริกา   ปัจจุบนั 
รอประเมินภาวะเศรษฐกิจในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ ให้มีความชดัเจนในทุกดา้น  ส่วนการปรับปรุงอาคารโรงแรมไดป้รับปรุงไป 
ในปีก่อนเช่นกนั   นอกจากน้ียงัไดอ้ธิบายการลงทุนท่ีสหรัฐอเมริกา มีกฎระเบียบเร่ืองบริษทัท่ีลงทุนนั้นตอ้งกนักระแสเงินสดจาก 
รายไดไ้วใ้นธนาคาร เพ่ือการเสียภาษ ี เพ่ือการดูแลทรัพยสิ์นท่ีลงทุนนั้นอย่างต่อเน่ือง รวมการใชเ้งินกูท่ี้ต่างประเทศมีความปลอดภยั 
มีการรีไฟแนนซ์ทุก 5 ปี  ท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น และไม่ไดมี้ผลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยน ส่วนรายไดค้่าเช่าจาก Shopping 
Center ปัจจุบนัสามารถเก็บรายไดค้่าเช่าไดเ้ช่นกนั   
นายรังสรรค ์ งามประเสริฐพงศ ์ ผูถื้อหุ้น  จากวาระท่ี 2 ขอเสนอเร่ืองการโปรโมทของกิจกรรมพระเคร่ืองใน TikTok/Facebook  
ควรท า Cutout  ในกิจกรรมน้ี ระบุว่าอยู่ในศูนยก์ารคา้เซียร์ เพ่ือให้เกิดความรับรู้และชดัเจน นอกจากน่้ีไดส้อบถามขอ้มูลทางการเงิน 
กบัคุณสมศรี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินล่วงหนา้ไวแ้ลว้ มีดงัน้ี  
1. จากหนา้ 124 งบก าไรขาดทุนรวม บริษทัมีขาดทุน 5.6 ลา้นบาท และเร่ืองภาษีในหมายเหตุประกอบงบ หนา้ 165 ค่าใชจ้่ายภาษี 

เงินไดท่ี้ไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายตามประมวลรัษฎากรของปี 2567 และ 2566 จ านวน 6-7 ลา้นบาท ไม่ทราบว่าผลต่างน้ีเป็นชัว่คราว 
หรือถาวร  เรามีการจดัการอย่างไร 
นส.สมศรีฯ ช้ีแจงว่าเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นชัว่คราว ดว้ยทางบญัชีมีการประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น แต่ทางภาษีจะไม่รับรู้ 
ในการค านวณ ภงด. 50 เราตอ้งบวกกลบั  ส่วนยอดขาดทุนสะสมจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษี ซ่ึงมียอดรวมของปี 2568-2572 
จ านวน  322.21 ลา้นบาท  ปี 2568 มียอด 66 ลา้นบาท มาจากงบการเงินรวม ซ่ึงการใชสิ้ทธิผลขาดทุนทางภาษีตอ้งพิจารณาของ 
แต่ละนิติบุคคล จะทะยอยใชป้ระโยชน์ไดต้่อเม่ือ บริษทันั้นๆ มีก าไรทางภาษี จึงมีสิทธิใช ้ จึงมีความไม่แน่นอนตอ้งพิจารณา 
แต่ละบริษทัในแต่ละปี  
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2. หนา้ 144  เก่ียวกบัลูกหน้ี ส ารองหน้ีสูญเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  3.7 ลา้นบาท และมีการตดัหน้ีสูญ 2.5 ลา้นบาท รวมค่าใชจ้่ายท่ีเกิด 
ขึ้นปีน้ีเก่ียวกบัหน้ีสูญ  6.2 ลา้นบาท เรามีการจดัการอย่างไร  ขอ้สังเกตุลูกหน้ีคา้งช าระท่ีเกิน 3 เดือน 5.8 ลา้นบาทและ คา้งเกิน 1 
ปี 30 ลา้นบาท  รวม 36 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนหน้ีสงสัยจะสูญ เท่ากบั 80% มีส่วนต่าง 20% ซ่ึงหากเราสามารถลดส่วนต่าง 
20% เพ่ือให้ก าไรของเราเพ่ิมขึ้นไดรึ้ไม่    
นส.สมศรีฯ อธิบายการท่ีบริษทัมีการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 3.7 ลา้นบาท มาจากปี 2566  จ านวน 25.16 ลา้นบาท และปี 
2567 จ านวน 28.85 ลา้นบาท ท่ีเพ่ิมขึ้น 3.7 ลา้นบาท นั้น เป็นรายการค่าใชจ้่ายส่วนกลางของลูกหน้ีท่ี shopping mall ของบริษทั 
ในสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดขึ้นช่วงโควิด ปี 2564-65 ท่ีทางภาครัฐขอความร่วมมือไม่ให้เรียกเก็บค่าใชจ้่ายส่วนกลางจากลูกคา้ในช่วง 
ดงักล่าว  ต่อมาปี 2567 สถานการณ์ดีขึ้น บริษทัมีการออกอินวอยเ์รียกเก็บค่าส่วนกลางท่ีคา้งจึงมีการตั้งส ารองเพ่ิม  ซ่ึงคาดว่า 
จะทะยอยรับจากลูกคา้ผูเ้ช่าในปีน้ี  ส่วนน้ีจะลดลงไป  ส่วนรายการตดัหน้ีสูญ 2.5 ลา้นบาท เป็นหน้ีเดิมของบริษทั Zeer Oversea 
LLC ท่ีติดมากบัทรัพยสิ์น คือโรงแรมท่ีเราลงทุนซ้ือมา  และเรายงัไม่สามารถติดตามหน้ีในอดีตน้ีได ้  รายการน่้ีเป็นผลต่างหน้ี 
เป็นถาวร มิใช่ชัว่คราว 

3. หนา้ 170 กรณีขอ้พิพาททางกฎหมายสัญญาเช่าท่ีดินปีท่ีแลว้ ขอทราบความคืบหนา้   
นายสุรพลฯ  รายงาานว่า เป็นไปตามขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีระบุไว ้  โดยยงัคงกระบวนการเดิม คอื ธนาคารไทยพาณิชย ์
และปีน้ีเพ่ิมธนาคารทหารไทยธนชาต เป็น 2 ธนาคาร ท่ีร่วมกนัแจง้ต่อเจา้ของท่ีดินว่า  เจา้ของท่ีดินจะตอ้งแจง้ต่อธนาคารถึง 
การท่ีผูเ้ช่าไม่จ่ายค่าเช่าท่ีดิน ตามเงื่อนไขการเช่าก่อน จงึจะไปยกเลิกสัญญาเช่า การเขา้มาร่วมโดยกระบวนการเหมือนเดิม 

นส.บุษกร งามพสุธาดล ผูถื้อหุ้น สอบถามหน้ีคา้งช าระเกิน 1 ปี จ านวน 30.30 ลา้นบาท น้ี  เป็นลูกหน้ีรายเดียวหรือหลายๆ รายและ 
เป็นหน้ีจากต่างประเทศหรือไม่  ซ่ึงนส.สมศรี ตอบว่าเป็นลูกหน้ีหลายราย ทั้งหน้ีในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ช่วงโควิด มีทั้ง 
ติดตามไดแ้ละติดตามไม่ได้ 
นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น  หนา้ 121 จากงบฐานะการเงิน รายการเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดปีน้ี 90.07 ลา้นบาท ขณะท่ีเม่ือ 
ปีท่ีแลว้ 138.27 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากเงินในบญัชีออมทรัพยท่ี์ลดลง บริษทัน าเงินไปลงทุนท่ีใด  ซ่ึงนายธนา วงศแ์สงนาค ช้ีแจงว่า    
รายการเงินสดท่ีลดลง 48 ลา้นบาท มาจาก หนา้ 122 รายการหน้ีสินหมุนเวียนลดลง คือ เงินเบิกเกินบญัชีท่ีลดลงจากปี 2566  จาก 
65.31 ลา้นบาท ปี 2567 คงเหลอื 9.37 ลา้นบาท ลดลง 55.94 ลา้นบาท คืนหน้ีธนาคารนัน่เอง   
      นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามเก่ียวกบัหุ้นกู ้475.81 ลา้นบาท และมีหลกัประกนั 720  ลา้นบาท บริษทัมีการบริหารจดัการอย่างไรเก่ียวกับ 
หุ้นกูต้่อไป 
ซ่ึงนายสุรพลฯ ช้ีแจงว่า บริษทัเตรียมแนวทางด าเนินการ 2 วิธี 1. ออกหุ้นกูร้อบใหม่แทนหุ้นกูเ้ดิม หรือ วิธี 2 ใช ้Long Term Loan 
จากธนาคารมาคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด ขึ้นกบัสถานการณ์ในขณะนั้น  รวมถึงการพิจารณาดอกเบ้ียหุ้นกูใ้นแต่ละสถานการณ์  เน่ือง 
จากบริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพออีกดว้ย 
      นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีเขา้มาเท่ียวปีน้ี ไม่ค่อยเห็นนกัท่องเท่ียวจีน ขอสอบถามปีน้ีนกัท่องเท่ียว 
ชาติใดเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงนายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ส าหรับโรงแรมเอเชียปีน้ีนกัท่องเท่ียวจีนลดลง 
เหลือ 15-16% จากเดิม 22-23%  
นส.บุษกร งามพสุธาดล  ผูถื้อหุ้น สอบถามบริษทัมีโครงการปรับปรุงใดบา้ง  จบหมดหรือยงั  นายสุรพลฯ แจง้ว่า ท่ีโรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพ ก าลงัจะปรับปรุง ชั้น 2 เป็นห้องจดัเลี้ยงหลาย ๆ ห้อง และมีโครงการปรับปรุงห้องพกัแขก ชั้น  4-17 โดยทะยอยปรับปรุง 
ห้องพกัชั้นสูงไล่ลงมา รวมถึงปรับปรุงระบบท่อ Chiller ป้ัมน ้า ระบบครัว ซ่ึงเป็น backoffice  
    -สอบถามเร่ืองหุ้นกู ้ ท่ีครบก าหนดในปี 2569 จะด าเนินการออกหุ้นกูท้ดแทนหรือไม่ เร่ืองน้ีนายสุรพลฯ ช้ีแจงว่า คงตอ้งรอด ู
สถานการณ์ทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะดอกเบ้ียในขณะนั้นพิจารณาร่วมกนั 
              หลงัจากนั้นแลว้ ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานท่ีประชุม เสนอผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ งบการเงิน ตามท่ีได ้
รายงานขา้งตน้   
การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                  

                  ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้น รวมเป็นจ านวน 119 คน จ านวนหุ้น 238,095,407 หุ้น  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ากดั 
(มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัย่อย เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นดว้ย 238,095,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 238,095,407 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

วาระท่ี 4.   พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2567  และจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

               ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  เน่ืองจากพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48-49 ก าหนดให ้
ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นจะตอ้งพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรโดยตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็น  
ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี 
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  บริษทัจะจ่ายเงินปันผล 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัจากจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายแลว้  

                                 จากงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอเชียโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ปรากฏว่า 
บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 63.16 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินปันผล แก่ผูถ้ือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษทัได ้  

                        ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษทัจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้  
และบริษทัยงัมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบญัชีมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได.้   

              ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจดัสรรจากก าไรของผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 มีการจดัสรรก าไร ดงัน้ี 
1. ส ารองตามกฎหมาย เป็นเงิน 1.47 ล้านบาท เพ่ือให้มีทุนส ารองตามกฎหมายครบ 50 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไป 

ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้จดัสรรจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน   
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2567 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวดไตรมาสท่ี 2 ถึง ไตรมาสท่ี 4 (วนัท่ี 

1 เมษายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นจ านวน 320 ล้านหุ้น เป็นจ านวน 
เงินปันผลรวม 41.6 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2568 
    และเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ของปี 2567 และก าไรสะสมใน 
อตัราหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงได้จ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2567 รวมเงินปันผลทั้งสองงวดท่ีจ่าย จากก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2567 และก าไรสะสม คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ิน 83.2 ลา้นบาท   

  ทั้งน้ี ก าหนดวนัส าหรับผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 14 มีนาคม 2568  ซ่ึงสิทธิในการ 
รับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในวนัท่ี 11 เมษายน 2568 
 คณะกรรมการจึงสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 และจดัสรร 
ทุนส ารองตามกฎหมายขา้งตน้น้ี 

                การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
                                    ลงคะแนน 

                            ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 และจดัสรร 
เงินทุนส ารองตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นดว้ย 238,095,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 238,095,407 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

วาระท่ี 5.      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :   เน่ืองจากพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดให้ 
กรรมการออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ ง เป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือส่วนท่ีใกล ้ท่ีสุดกบั 
จ านวนหน่ึงในสาม และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลือกตั้งเขา้มาใหม่ได ้ ปัจจุบนับริษทัมี 
กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน  ปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามญัประจ าปีครั้ งน้ี ไดแ้ก่ 
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด  มีจ านวน 4 ท่าน คือ 

                            1)  นางฤชุกร  สิริโยธิน         กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                            2)  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร                        กรรมการบริหาร 
                            3)  นายซี ยง สอ           กรรมการ 
                           4)  นางสุวิมล  เตชะหรูวิจิตร กรรมการ 

             ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ซ่ึงมีหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะเสนอ 
ผูถ้ือหุ้นเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และ บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอรายช่ือ   
บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ และตลาดหลกั 
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2567 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ปรากฏว่าเม่ือพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว 
แลว้ ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลอื่นเขา้มา  ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา 
กลัน่กรองในคุณสมบติัของกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 4 ท่านอย่างครบถว้นแลว้ จึงไดเ้สนอช่ือผูเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรม- 
การแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง   

                               โดยขอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาพร้อมประวตัิ กรรมการ ท่ีจะไดร้ับการ             
                     เสนอช่ือ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน เสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยเห็นว่า 
นางฤชุกร สิริโยธิน  (กรรมการอิสระ)  กรรมการล าดบัท่ี 1 เป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์ทางการเงินด้าน เศรษฐกิจ 
โดยรวม มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบตัิเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั กรรมการอิสระ   
นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร (กรรมการบริหาร) กรรมการล าดบัท่ี 2  เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม 
มานานปี  
นายซี ยง สอ  กรรมการล าดบั 3 เป็นผูมี้ประสบการณ์บริหารธุรกิจการเงิน และธุรกิจการผลิต   
นางสุวิมล  เตชะหรูวิจิตร  กรรมการล าดบั 4  เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม มานานปี  

         โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่กิจการ  ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามสามารถปฏิบตัิ  
หนา้ท่ี ดว้ยความระมดัระวงัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 

                                         การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
                                        ลงคะแนน   
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                    ประธานท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากวาระน้ีขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลกัการ  
ดูแลกิจการท่ีดี  โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล  ก่อนการลงมติในวาระน้ี กรรมการท่ีครบวาระท่ีมาประชุม 2 ท่าน 
ไดอ้อกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว   

                    ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุมเพ่ิมขึ้น รวมเป็นจ านวน 120 คน จ านวนหุ้น 239,561,407 หุ้น 
     หลงัจากนั้น จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดงัต่อไปน้ี 

                          1)  นางฤชุกร  สิริโยธิน     ต าแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการอิสระ 
มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 239,561,407 100.0000 
งดออกเสียง - - 

 

                    2)  นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร      ต าแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการบริหาร-กรรมการผูจ้ดัการ 
มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 239,561,407 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

                              3)  นาย ซี ยง สอ       ต าแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการ 
มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 239,561,407 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

 

      4)  นางสุวิมล  เตชะหรูวิจิตร     ต าแหน่งท่ีเสนอเป็น กรรมการ 
มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 239,561,407 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

 

                    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ  นางฤชุกร สิริโยธิน  
นายสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร นาย ซี ยง สอ และนางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอกีวาระหน่ึง   

ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง เสนอให้กรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งกลบัเขา้มาแสดงวิสัยทศัน์ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
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     หลงัจากนั้น เลขานุการบริษทัเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุม และประธานท่ีประชุมเชิญกรรมการแสดง 
วิสัยทศัน์สั้นๆ ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
- นางฤชุกร สิริโยธิน  กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ให้ความไวว้างใจกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการโรงแรมเอเชีย 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง  และท่ีผ่านมาทุกท่านคงไดร้ับทราบธุรกิจโรงแรมไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ  มากมาย  และขอ 
ช่ืนชมวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร และภายใตก้ารบริหารด าเนินงานของครอบครัวเตชะหรูวิจิตรไดน้ าพาธุรกิจโรงแรมให้ยืนหยดัและเติบ  
โตไปไดด้ว้ยดี  ขอให้ผูถ้ือหุ้นสนบัสนุนกิจการของเราและคงถือหุ้นบริษทัร่วมกนัดว้ยความผูกพนัต่อไป 
- นายสุรพงษ ์ เตชะหรูวิจิตร กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นท่ีใหค้วามไวว้างใจกลบัเขา้มาอีกวาระหน่ึง ดว้ยเป็นท่ีทราบดีว่าหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ดูแลงานทางดา้นการตลาดของโรงแรม และท างานประสานงานกบัภาครัฐทั้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บริษทัทวัร์ ปีน้ีเป็นปีท่ี 
น่าห่วงใยของการท่องเท่ียว  เดิมรัฐบาลตั้งเป้ามีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มามา 39 ลา้นคน ต่อมามีนกัท่องเท่ียวเขา้มาจริงเพียง 37.5 
ลา้นคน  เดิมมีนกัท่องเท่ียวจีนเขา้มาวนัละ 30,000 คน ปีท่ีแลว้เขา้มาวนัละ 18,000 คน  เดือนน้ีนกัท่องเท่ียวจีนลดลงอีกต ่ากว่า วนัละ 
10,000 คน  ส าหรับโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ  ดว้ยท าเลท่ีตั้งอยู่กลางใจเมือง ไดร้ับความสนใจ มีลูกคา้ต่างชาติหลากหลายสนใจเขา้พกั 
เป็นนกัท่องเท่ียวจีน จากเดิม 20-30% คงเหลือ 10% ท่ีเหลือเป็นชาติอื่น ๆ  ชาติละ  2-3% โดยลูกคา้จองผ่านอินเตอร์เนตกว่า 80%  
มีอตัราการเขา้พกัท่ียงัสูงอยู่ ส่วนอตัราค่าหอ้งพกัมีขึ้นลง ขึ้นกบัสถานการณ์แต่ละช่วง จะติตตามสถานการณ์ใหค้งรายไดอ้ย่างยัง่ยืน 

             ท่ีประชุมรับทราบวิสัยทศัน์ของกรรมการทั้งสองท่าน และให้ท่ีประชุมด าเนินการประชุมในวาระถดัไป 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเงินบ าเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 34 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นก าหนดเงินค่าบ าเหน็จและ  
เบ้ียประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้เสนอว่าค่าตอบแทนของกรรมการ 
ไดแ้ก่เงินบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการของปี 2568  เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 
2567 แมด้ีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ภาวะเศรษฐกิจท่ีในปัจจุบนัคงตอ้งเฝ้าระวงั  จึงขอเสนอจ่ายค่าบ าเหน็จแก่คณะกรรมการ 
ในปี 2568 เท่ากบัปีท่ีแลว้ และอนุมติัค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการในอตัราเดิมเท่ากบัปีท่ีแลว้เช่นกนั และเสนอท่ี 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา   เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี   

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2568  (ปีท่ีเสนอ) ปี 2567 
ค่าตอบแทนของกรรมการ   
1. เงินบ าเหน็จคณะกรรมการ   
    - ประธานกรรมการ 224,000 224,000 
    - รองประธานกรรมการ 168,000 168,000 
    - กรรมการ 112,000 112,000 
2. ค่าเบ้ียประชุม   
    - ประธานกรรมการ 20,000  บาท/ครั้ ง 20,000  บาท/ครั้ ง 
    - รองประธานกรรมการ 15,000  บาท/ครั้ ง 15,000  บาท/ครั้ ง 
    - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ ง 10,000 บาท/คน/ครั้ ง 
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย   
คณะกรรมการตรวจสอบ  :  เสนอจ่ายค่าบ าเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 60,000 
- กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 



    AS-AGM63                                     - 13 -  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ไดร้ับเป็นเบ้ียประชุมต่อครั้ ง  
-ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 บาท/ครั้ ง 15,000 บาท/ครั้ ง 
-กรรมการสรรหาฯ 10,000 บาท /คน/ครั้ ง 10,000 บาท /คน/ครั้ ง 

 

(2) ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อื่น     -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด- 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย  ของปี 2568 เท่ากบัปีก่อน  ตามท่ีคณะกรรมการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
เสนอมา  นอกเหนือจากค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก 

  การลงมติ :  วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                    ประธานท่ีประชุม ถามในท่ีประชุมว่าผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  
                 ไม่มีท่านผูถ้ือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น  

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2568 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
     รวม 239,561,407 100.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2568 และก าหนดค่าสอบบญัชี  

  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดให้แต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ซ่ึงการคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2568 ไดผ่้านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้      

                          ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการปฏิบติัหน้าท่ีงานตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน 
ของบริษัทตลอดจนงานท่ีเก่ียวข้อง มีความถูกต้อง  โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  
ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 10 ปี เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทต่อไป  และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับปี 2568 เป็นเงิน 1,430,000  บาท ซ่ึงสูงกว่าปีก่อน  

ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอ็นเอส      
ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2568 ไดแ้ก่  (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข  4)   

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินในรอบ 
7 ปี 

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 6 ปี 
2. นางสาวปณิตา  
โชติแสงมณีกุล 

9575 - 

3. นางสาวสริศา  อิสรภกัดี 11386 - 
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  โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ส าหรับปี 2568 เป็น 

จ านวน 1,430,000 บาท (ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2567 มีจ านวนเงิน 1,400,000 บาท) ทั้งน้ี หากมีงานนอกเหนือจาก 
การสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นกรณี ๆ ไป 
         นอกจากน้ี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยใช้ส านักงานสอบบัญชีเดียวกันท าการสอบบัญชีในกลุ่ม 
บริษทัย่อยอีก 6 บริษทั ได้แก่ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเต็ล จ ากดั , บริษทั เอเชีย แอร์พอร์ทโฮเต็ล จ ากดั, บริษทั เซียร์ 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน), บริษทั เซียร์ แอสเซท จ ากดั,  ZEER OVERSEA LLC  และบริษทั สปาโฮเต็ล จ ากดั  
ซ่ึงคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินให้ทนัตามก าหนดระยะเวลามีค่าสอบบญัชีในกลุ่ม บริษทัเอเชีย 
รวมค่าตรวจสอบบญัชีทั้งส้ิน 5,561,000 บาท สรุปรายละเอียดท่ีขออนุมติัต่อท่ีประชุมในครั้ งน้ี ดงัน้ี   

1) ค่าสอบบญัชี  (Audit Fee) 
                                                                                                                            หน่วย : บาท 

 รายช่ือบริษทั ค่าสอบบญัชี  ปี 2568 
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท  

ค่าสอบบญัชี  ปี 2567 
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท  เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

บมจ. เอเชียโฮเต็ล 1,430,000.00 1,400,000.00 30,000.00 
บริษทัย่อย    
1. บจก.เอเชียพทัยาโฮเต็ล 855,000.00 850,000.00 5,000.00 
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล 995,000.00 990,000.00 5,000.00 
3. บมจ.เซียร์ พร็อพแพอร์ต้ี         1,554,000.00         1,554,000.00 0.00 
4. บจก. เซียร์ แอสเซท             82,000.00             82,000.00 0.00 
5. ZEER OVERSEA LLC 330,000.00 330,000.00             0.00 
6. บจก.สปาโฮเต็ล 315,000.00 315,000.00                         0.00 

รวมค่าตรวจสอบทั้งส้ิน       5,561,000.00       5,521,000.00       40,000.00 
                   

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)   -ไม่มีค่าบริการอื่น- เหมือนกบัปีท่ีผ่านมา 

               ทั้งน้ี บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ 
ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

   การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง         
ลงคะแนน 

                    หลงัจากนั้นแลว้ ประธานสอบถามผูถ้ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระน้ี 
 ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3495 หรือ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575  หรือ นางสาวสริศา อิศรภกัดี ผูส้อบบญัชีรับ 
อนุญาตเลขทะเบียน 11386 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2568 โดยมีค่าสอบบญัชีใน 
กลุ่มของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวน 5,561,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
           รวม 239,561,407 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

 
วาระท่ี 8     พิจารณาอนุมติัการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ และแกไ้ขวตัถุประสงคข์อง 
                   บริษทัเพ่ิมเติม 1 ขอ้ คือ 
                   “ (14) ออกและเสนอขายตราสารหน้ีหรือตราสารทางการเงินอ่ืนใดเป็นการทัว่ไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได ้ทั้งน้ี           

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์” 

                ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ด้วยวตัถุประสงค์เดิมของบริษทั มี 13 ขอ้ มีความประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์อีก 1 
ข้อรวมเป็นวตัถุประสงค์ของบริษัท 14 ข้อ  เน่ืองจากการท่ีบริษทัออกตราสารหน้ี (หุ้นกู้) ของบริษัทท่ีผ่านมา เม่ือ 
เดือนพฤษภาคม 2567 จ านวน 480 ลา้นบาท เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ขอ้  10  “ ท าการกู้ยืม เป็นหน้ีหรือ 
ก่อสินเช่ือ หรือให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นค ้าประกนัการกู้ยืมหน้ี หรือสินเช่ือนั้น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและ 
ให้ยึดไวซ่ึ้งทรัพย์สินของบริษัท เพ่ือเป็นการประกันการช าระหน้ี”  ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการออกหุ้นกู้ 
ครั้ งต่อไป จึงขอให้พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงค์ ขอ้ 14 “ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีหรือตราสารทางการเงินอื่นใด 
เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ซ่ึงการขอเพ่ิม 
วตัถุประสงคด์งักล่าวตอ้งผ่านท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ 

  ความเห็นคณะกรรมการ :   เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ของบริษทั 
และมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนรองรับโดยเฉพาะการออกหุ้นกู้ครั้ งต่อไป  จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมอนุมัติแก้ไข 
วตัถุประสงคเ์พ่ิมเติม 1 ขอ้ จากเดิมมี 13 ขอ้ เป็น 14 ขอ้ ทั้งน้ี ให้มีการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 
3 (วตัถุประสงค)์ ตามท่ีเสนอมา 

การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

        หลงัจากนั้นแลว้  มีผูถื้อหุ้นรายหน่ึงสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการออกหุ้นกูข้องบริษทั บริษทัมีการบริหารจดัการอย่างไร 
บุคคลใดสามารถลงทุนได ้ ดว้ยท่ีผ่านมามีหลายบริษทัท่ีไม่สามารถคืนเงินกูเ้ม่ือครบก าหนด ตลอดจนการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย และ 
เม่ือครบก าหนดจะท าอย่างไร จะมีการช าระคืนโดยใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงิน หรือ ออกหุ้นกูใ้หม่ช าระคืนของเดิม   ซ่ึงไดร้ับขอ้มูล 
การออกหุ้นกูจ้าก นายสุรพล  เตชะหรูวจิิตร รายงานใหท่ี้ประชุมทราบท่ีผ่านมา บริษทัไดร้ับการตอบรับจากการออกหุ้นกูเ้ป็นอย่างดี 
โดยมีหลกัการบริหารเงินกูแ้ละหุ้นกูข้องบริษทั มีความระมดัระวงัในการจดัการบริหารทางการเงิน ค านึงถึงกระแสเงินสดสามารถ 
ช าระดอกเบ้ียให้แก่เจา้หน้ี ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุ้นกู ้/สถาบนัการเงิน ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ซ่ึงเป็นท่ีพอใจแก่ผูถ้ือหุ้นท่ีสอบถามมา 

                    ประธานสอบถามผูถ้ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระน้ี 

 ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ เพ่ือให้เกิดความชดัเจน โปร่งใสในการด าเนินกิจกรรมทางการเงินของบริษทัต่อไปในอนาคต 
จึงมีมติอนุมตัิเป็นเอกฉันท์แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อ้ 14  อีก 1 ขอ้ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มติท่ีลง จ านวนเสียง % ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เห็นดว้ย 239,561,407 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
     รวม 239,561,407 100.0000 

    

วาระท่ี 9     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
               ประธานท่ีประชุมสอบถามผูถ้ือหุ้นท่านใด มีขอ้เสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษทัหรือไม่   
นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี  ผูถื้อหุ้น สอบถาม เดิมมีห้องโชวค์าบาเรทท่ีชั้นใตด้ิน  ปัจจุบนัน้ีมีอยู่หรือไม่ และห้องอาหารท่ีปรับปรุง 
แลว้ คือ ห้อง Rio มีการแจกคูปองส่วนลดให้แก่ผูถ้ือหุ้นหรือไม่ เพ่ือส่งเสริมการขาย หากไม่ใชคู้ปอง ไม่มีผลกระทบบริษทั 
       นายสุรพลฯ แจง้ว่า ห้องคาบาเรทเดิมท่ีชั้นใตด้ิน ปัจจุบนัไดป้รับเป็นห้องประชุม สัมมนา  ซ่ึงขณะน้ีมีห้องประชุมไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงห้องประชุมท่ีชั้น 2 อยู่  แต่หากอีก 2 ปีขา้งหนา้ หากการปรับปรุงทั้งหมดแลว้เสร็จ อาจน าห้องชั้นใตด้ินน้ีมา 
ปรับปรุงเป็นห้องโชวก์ารแสดงอีกก็ได ้ ขึ้นกบัปัจจยัในขณะนั้น 
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถื้อหุ้น  สอบถาม ท่ี ศูนยก์ารคา้เซียร์  รังสิต มีศูนยพ์ระเคร่ือง สินคา้ไอที  หุ่นยนต ์ โรงแรม และมี 
โรงพยาบาล  ซ่ึงมีความหลากหลายกลุ่มธุรกิจ และมีรายไดด้ีดว้ย เรามีกลยุทธ์การตลาด การขาย อย่างไร 
     นายสุรพลฯ ช้ีแจงว่า เร่ิมตน้ธุรกิจจากท่ีเนน้ขายสินคา้ไอที  เม่ือภาวะเศรษฐกิจดี สินคา้ไอทีเติบโต  ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเป็นผูช้าย 
และเด็กรุ่นใหม่ มาเดินซ้ือสินคา้ไอที มีศูนยซ่์อมไอที  ต่อมาภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทางศูนยฯ์ จึงมีการปรับกลยุทธ์สอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่คงเป็นผูช้าย และเด็กชายให้ความสนใจ มีจดักิจกรรมแข่งหุ่นยนต ์ของเลน่ ขายอุปกรณ์การซ่อม 
Hobby Handy  ตลอดจนศูนยพ์ระเคร่ือง  และตอ่มา มีรพ.แพทยร์ังสิต มาติดต่อเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 3 ท่ีอาคาร The Hub ส าหรับลูกคา้ 
ประกนัสังคม คาดว่า จะมีกลุ่มลูกคา้มาใชบ้ริการเพ่ิมขึ้น ทั้งแพทย ์พยาบาล คนไขแ้ละครอบครัว รวมถึงจดัพ้ืนขายเป็นศูนยอ์าหาร 
นายสุพฒัน์ พรหมสอาด ผูถื้อหุ้น เสนอราคาพิเศษหอ้งพกัให้แก่ผูถ้ือหุ้น เน่ืองจากเห็นว่ายงัมีจ านวนหอ้งว่าง ลูกคา้มาพกัไม่เต็ม 
ทั้งท่ีโรงแรมเอเชียพทัยา และโรงแรมเอเชียชะอ า เพ่ือประเมินผลการให้บริการแก่ลูกคา้ และเป็นการเติมเต็มในการขายห้อง โดย ฝ่าย 
บริหารรับไวพิ้จารณา 
นายปิยะพงษ ์ ประสาททอง ผูถื้อหุ้น สอบถามเร่ืองการจองห้องพกัช่วงสงกรานตข์องกลุ่มโรงแรมทั้ง 4 แห่งเป็นอย่างไร มีลูกคา้ 
จองเต็มหรือไม่ 
      นายสุรพลฯ ช้ีแจงว่า โรงแรมเอเชียพทัยา โรงแรมเอเชียชะอ า เป็นแหล่งท่องเท่ียวมีการจองห้องพกัเต็มในช่วงสงกรานต ์ยกเวน้ 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ท่ีมิไดเ้ป็นจุดท่องเท่ียว ดว้ยเนน้ลูกคา้ประชุมสัมมนา ซ่ึงช่วงสงกรานตไ์ม่มีการจดัประชุมใดๆ  จึงมีห้องพกั 
ว่างอยู่  
นายธีรพล วีรพนัธุ์ชยั ผูถื้อหุ้น   สอบถามรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของปีน้ีเพ่ิมขึ้น 25.84 ลา้นบาท แต่เมีตน้ทุนอาหาร 
และเคร่ืองดื่มสูงขึ้น 29.59 ลา้นบาท ท าให้ก าไรปีน้ี 33.33 ลา้นบาท ต ่ากว่าปีก่อนท่ีมีก าไร 37.08 ลา้นบาท ดว้ยเหตุใด  
      นส.สมศรีฯ  แจง้ว่า ในช่วงปลายปีทางโรงแรมเปิดห้องอาหารใหม่ 2 ห้อง คือหอ้ง Amber และ ห้อง Rio ท าให้ตอ้งมีการว่าจา้ง 
พนกังานบริการมาล่วงหนา้ก่อน  เพ่ือรองรับการเปิดห้องอาหารใหม่ ท าให้เกิดตน้ทุนเขา้มาก่อนรายไดท่ี้เกิดขึ้น 

                ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม  
 

และปิดประชุมเม่ือเวลา  17.15  น.  
ลงช่ือ     สุรพล เตชะหรูวิจิตร    ประธานท่ีประชุม                        
         (นายสุรพล  เตชะหรูวิจิตร) 

นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวฒันากิจ 
ผูบ้นัทึกการประชุม/เลขานุการบริษทั   


